



Thư chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11



Mến gửi Quý Thầy, Cô.

Trong không khí tung bừng, ấm áp mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam, thay mặt Ban Lãnh đạo Tập đoàn, tôi muốn hòa nhịp cùng với tâm tình của các em học sinh, sinh viên bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng đến Quý Thầy Cô trong Đại Gia đình Nguyễn Hoàng.

Người xưa có câu:

**“Muốn sang thì bắt cầu Kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”**

Trong quá trình phát triển của xã hội, một số quan niệm trong cuộc sống có thể thay đổi, nhưng truyền thống Tôn Sư, Trọng Đạo từ ngàn đời nay vẫn luôn giữ nguyên giá trị. Với triết lý giáo dục Nhân bản mà Tập đoàn đang nhân rộng, vai trò quan trọng của Người Thầy được khẳng định và tôn vinh hơn bao giờ hết. Không ai khác, chính Quý Thầy Cô là những người giúp cho học sinh, sinh viên phát triển toàn diện về nhân cách, kiến thức, thể chất, vững vàng hành trang hội nhập môi trường quốc tế.

**“Gươm vàng rút xuống Hồ Tây
Ơn cha nghĩa trọng, công Thầy cũng sâu”**

Sau gia đình, Thầy Cô chính là “người cha, người mẹ” thứ hai, luôn mong mỏi những “người con” của mình đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Đó cũng chính là món quà quý giá nhất mà tất cả những ai làm nghề giáo đều mong muốn nhận được trong sự nghiệp của mình.

Suốt những năm qua, hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng đã chấp cánh nhiều thế hệ học sinh, sinh viên bay cao, bay xa. Điều đó chứng tỏ rằng, quý Thầy Cô đã và đang truyền lửa, truyền cảm hứng Tri thức, Nhân bản cho thế hệ trẻ.

Mong rằng, quý Thầy Cô sẽ luôn giữ được ngọn lửa đó để mỗi năm trôi qua chúng ta lại được chứng kiến thêm nhiều thế hệ học sinh, sinh viên giàu về tri thức, khỏe về thể chất với trái tim biết yêu thương và không ngừng nâng cao giá trị bản thân, từ đó đóng góp nhiều hơn cho gia đình và xã hội.

Một lần nữa, tôi mến chúc Quý Thầy Cô nhận được thật nhiều tình yêu thương và trân trọng từ các thế hệ học sinh, sinh viên của chúng ta. Chúc Quý Thầy Cô và đồng nghiệp luôn vững vàng, kiên định với sự nghiệp trồng người mà Tập đoàn Nguyễn Hoàng đang ngày đêm vun đắp.

Trân trọng,

Hoàng Nguyễn Thu Thảo
TGD Tập đoàn Nguyễn Hoàng

